



**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Quảng Trị, ngày 11 tháng 10 năm 2021

THƯ CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10/2021

Nhân dịp kỷ niệm 17 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 -13/10/2021), thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh, tôi trân trọng gửi đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà lời thăm hỏi sức khỏe, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa Quý Doanh nhân!

Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay diễn ra trong hoàn cảnh rất đặc biệt, khi cả nước đang căng mình chống chọi với sự ảnh hưởng rất nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Làn sóng dịch Covid -19 bùng phát lần thứ tư với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm của cả nước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe, tính mạng của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh chung của cả nước, thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh ta diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Song với sự nỗ lực và quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp nên trong 9 tháng năm 2021, tỉnh ta đã thực hiện “*mục tiêu kép*” và đạt nhiều kết quả ấn tượng: Tốc độ tăng trưởng GRDP trong 9 tháng năm 2021 đạt 6,27%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.135 tỷ đồng/3.450 tỷ đồng, đạt 119,8% dự toán địa phương và 144,5% dự toán Trung ương và bằng 176% cùng kỳ năm 2020; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 97% kế hoạch năm, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm 2020. Tranh thủ được sự hỗ trợ tối đa của Trung ương để đề xuất, kêu gọi và hiện thực hóa một số dự án trọng điểm, mang tính đột phá. Đời sống nhân dân ổn định. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đạt được kết quả đó, có phần đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân tỉnh nhà.

Thưa Quý Doanh nhân!

Trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân của tỉnh nhà không ngừng lớn mạnh, ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh ghi nhận, đánh giá rất cao sự đóng góp to lớn đó và cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân phát triển mạnh mẽ hơn nữa với phương châm “*thành công của các nhà đầu tư, của các doanh nghiệp chính là sự thành công của tỉnh*”.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và tiếp tục tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã hội và hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong tình hình đó, đòi hỏi chúng ta phải nhận thức đúng về bối cảnh “*bình thường mới*” để phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trong trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19” để kinh doanh có hiệu quả góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Với trách nhiệm của mình, UBND tỉnh cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân tỉnh nhà vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới, trong đó tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với người dân và doanh nghiệp, nhất là Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 và Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Một lần nữa, thay mặt UBND tỉnh, tôi xin gửi đến toàn thể cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh nhà lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Xin chúc toàn thể cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng!



Võ Văn Hưng